

รายงาน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย  
การเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็ก  
จากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว  
ครั้งที่ ๒

“The Second Workshop  
on Strengthening Legal Frameworks to Protect Children  
from Sexual Exploitation in Travel and Tourism”

ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมเมอเคียว รีสอร์ท เมืองพัทยา ราชอาณาจักรไทย

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วย การเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒ (The Second Workshop on Strengthening Legal Frameworks to Protect Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA เข้าร่วมการประชุม ๖ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทยและเวียดนาม



นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒

**การประชุมวันที่ ๑: วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒**

ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม สาระสำคัญของคำกล่าว คือ ๑. การสร้างฐานข้อมูลการติดตามผู้กระทำความผิดร่วมกันในภูมิภาค ๒. การเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และ ๓. การจัดทำเช็คคลิสต์และฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ยังขอความร่วมมือให้ทุกคนมีความตระหนักในเรื่องการคุ้มครอง โดยไม่ปล่อยให้เป็นการละเมิดของคนใดคนหนึ่ง ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “anyone can be a whistle blower”



นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดการประชุมฯ

นายโทมัส มุลเลอร์ รองผู้อำนวยการบริหาร องค์การเพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children of Sexual Purposes: ECPAT International) กล่าวถึง ECPAT International ว่าเป็นองค์กรที่ริเริ่มให้รณรงค์ยุติการค้าประเวณีเด็ก ตั้งแต่ช่วงปี ๑๙๙๐ ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กรฯ ดูแลเรื่องการคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมและการค้าประเวณีในธุรกิจท่องเที่ยว ปัญหาที่พบคือการติดตามผู้กระทำความผิดเป็นเรื่องยาก จะต้องอาศัยเครือข่ายทั้งทางโรงแรมที่พัก ระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน และการติดตามการตรวจคนเข้าเมือง



นายโทมัส มุลเลอร์ รองผู้อำนวยการบริหาร ECPAT International และนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการ AIPA ในพิธีเปิดการประชุมฯ

### การประชุมช่วงที่ ๑: แนะนำโครงสร้างและวัตถุประสงค์ของการประชุม

นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการ AIPA กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกรัฐสภาที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ โดยกล่าวว่า AIPA ใช้หลักการทำงานแบบฉันทามติ ดังนั้น จึงริเริ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยหัวข้อที่ทุกประเทศคิดเห็นตรงกัน คือ เรื่องเด็ก การยุติการกระทำทารุณกรรมเด็กทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว สิ่งที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในแต่ละประเทศให้เท่าทันปัญหา แต่ยังต้องสร้างบทลงโทษที่เห็นเป็นรูปธรรมด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือภายในภูมิภาคเป็นสำคัญ วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อทบทวนผลของการประชุมและภาระงานของผู้เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ ๑ (Bali Workshop)



พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพันตำรวจเอก สุนทร อรุณนารา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ-  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อสารมวลชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

## การประชุมช่วงที่ ๒: การทบทวนการดำเนินงานภายหลังการประชุมฯ ครั้งที่ ๑ (Bali Workshop)

สำหรับประเทศสมาชิกรัฐสภาที่เคยเข้าร่วมการประชุมมาก่อน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จะต้อง  
รายงานผลการดำเนินงานที่มีความคืบหน้าต่อเนื่องจากการประชุมในครั้งแรก ในครั้งนี้ นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รายงานต่อที่ประชุมว่า



นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่มีความคืบหน้าต่อเนื่องจากการประชุมในครั้งแรก

ภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย  
การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการ  
ท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เกาะบาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พบว่าประเทศไทยมีกฎหมาย  
คุ้มครองผู้ที่ถูกระงับหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ แต่ยังคงขาดความเฉพาะเจาะจงคือกลุ่มเด็กและเยาวชน  
ดังนั้น หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การล่อลวง  
เด็กและการค้าประเวณีเด็ก: ภัยจากสื่อสังคมออนไลน์” ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงยุติธรรม  
เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการหามาตรการหรือแนวทางป้องกันภัยจากการล่อลวงและการ  
ค้าประเวณีเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยจากสื่อออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและยังไม่มีผู้กำกับดูแล  
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผลจากการเสวนา คือ การประมวลและสรุปผลแนวทางในการบูรณาการการทำงาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้สื่อออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาการล่อลวงเด็กและการค้าประเวณีเด็ก  
 อย่างเป็นทางการ



นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แสดงความคิดเห็นและ  
 ร่วมเสวนาในหัวข้อ ความริเริ่มหรือกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้ในการคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในธุรกิจท่องเที่ยว

### ความริเริ่มหรือกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้ในการคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในธุรกิจ ท่องเที่ยว

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร  
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าชื่อร่วมกันกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๕๘ คน เสนอ  
 “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...” เพื่อลดปัญหาการล่อลวงเด็กหรือ  
 แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการแทรกแซงและคุ้มครองเด็กก่อนที่การ  
 กระทำความผิดทางเพศจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้เสนอให้เพิ่มบทกำหนดโทษแก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเพื่อแสวงหา  
 ผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก และการล่อลวงเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ดังนี้

๑. กำหนดผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและได้กระทำไม่ว่าด้วยประการ  
 ใดๆ เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งบุคคลอายุเกินกว่าสิบห้าปีแต่ยัง  
 ไม่เกินสิบแปดปี ต้องระวางโทษตามที่กำหนด ถ้าเป็นการกระทำของนิติบุคคล เกิดจากการสั่งการหรือทำการ  
 ของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษตามที่กำหนด  
 ด้วย (ร่างมาตรา ๓)

๒. กำหนดให้ผู้ใดอายุกว่าสิบปี ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
 อื่นใดติดต่อสื่อสารกับบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี อันมีลักษณะเป็นการล่อลวง ชักชวน ชักจูงใจ ล่อไป โดยมี  
 วัตถุประสงค์เพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่น แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษตามที่กำหนด  
 ถ้าการกระทำตามวรรคแรกได้กระทำโดยใช้อุบายล่อลวงขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลอง  
 ธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักขึ้นด้วย (ร่างมาตรา ๓)

### ความท้าทายในการแก้ไขกฎหมาย การสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายและความร่วมมือในระดับ ภูมิภาค/ระดับสากล ในการต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในกิจกรรมการท่องเที่ยว

๑. ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองเฉพาะเด็กโดยตรง แต่ประยุกต์ใช้กฎหมายหลายตัวเพื่อ  
 คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่เหยื่อ ทั้งที่เป็นเด็กและไม่ใช่เด็ก ดังนั้น อาจทำให้ในการบังคับใช้กฎหมายบางเรื่อง  
 เช่น เรื่องการล่อลวง (grooming) มีความไม่ครอบคลุม

๒. หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายมีหลายภาคส่วน และมีกฎหมายหลายฉบับที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองเหยื่อในการกระทำทารุณกรรม

๓. ในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา มีความพยายามในการจัดทำข้อมูลออนไลน์ของผู้กระทำความผิดเนื่องจากพบปัญหาผู้กระทำความผิดหลบหนีออกนอกประเทศและไม่สามารถจับกุมได้ แต่ติดขัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ขัดกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ และเรื่องการประกันตัวจากข้อกล่าวหา โดยกฎหมายกำหนดให้เป็นดุลยพินิจของศาล

๔. ปัจจุบันร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้รับการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกับการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องถูกส่งต่อให้กับรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาชุดต่อไปและอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร



นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

### การประชุมครั้งที่ ๓: แนวทางในการสร้างความสอดคล้องให้กับมาตรฐานทางกฎหมาย ตารางเช็คลิสต์และแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเทศสมาชิก ASEAN และ AIPA

นางดอริน แวน เดอ เคอ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎหมาย ผู้แทนจากองค์การเพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT International) ได้นำเสนอตารางเช็คลิสต์ด้านกฎหมายในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN เพื่อให้แนวทางที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับกฎหมายการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กในภูมิภาค โดยได้รับข้อมูลจากผลการทำวิจัยใน ASEAN และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ได้รับ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎหมายกล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาพบว่าผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดเด็กมักอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการหลบหนีออกนอกภูมิภาค ตัวอย่างเช่น การระบุไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโทษของผู้ที่ข่มขืน (rapist) ก็กับการเป็นเฒ่าหัวงู (pedophile) ทำให้การจับกุมและลงโทษในแต่ละประเทศในภูมิภาคมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน



นางดอริน แวน เดอ เคอ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎหมาย ผู้แทนจากองค์การเพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT International) นำเสนอแนวทางในการสร้างความสอดคล้องให้กับมาตรฐานทางกฎหมาย : ตารางเช็คลิสต์และแนวทางการปฏิบัติสำหรับประเทศสมาชิก ASEAN และ AIPA

## การประชุมช่วงที่ ๔: การอภิปราย ภายใต้หัวข้อเรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการป้องกันการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก

การอภิปรายในช่วงที่ ๔ มีผู้แทนจากอุตสาหกรรมโรงแรม ในเครือ ACCOR มาบรรยายเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในกลุ่มโรงแรม โดยได้ให้ความร่วมมือกับ ECPAT International มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายใต้โครงการที่ชื่อ “Watch: We act together for children” นโยบายหลักคือการอบรมพนักงานในเครือโรงแรมให้ทราบถึงวิธีการรายงานหากพบกรณีทำทารุณกรรมเด็กภายในโรงแรมหรือกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการล่อลวงเด็ก ซึ่งปัจจุบันไม่พบผู้กระทำความผิดแฝงตัวเข้ามาในโรงแรม เนื่องจากผู้กระทำความผิดเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำความผิดเป็นการเช่าคอนโดและบ้านพักแทน

ผู้แทนจากสื่อสารสนเทศ (Facebook) แจ้งต่อที่ประชุมว่า Facebook มีการจัดตั้งระบบสกัดกั้นข้อมูลผิดกฎหมาย (Detection Technology) ทั้งในแบบรูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอและหน้าเพจเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทั้งหมด จากสถิติ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ของภาพที่มีความรุนแรงจะได้รับการตรวจสอบและสกัดกั้นด้วยระบบ AI ก่อนที่จะได้รับการเผยแพร่ นอกจากนี้ เนื่องจากรูปภาพที่ผิดกฎหมายมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีปุ่มรายงานที่ให้ผู้ใช้งานสามารถช่วยรายงานให้เจ้าหน้าที่ Facebook ทราบได้หากพบรูปภาพหรือวิดีโอที่มีความรุนแรง

## การประชุมวันที่ ๒ : วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

### การประชุมช่วงที่ ๕: สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยนในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อระบุเหยื่อและผู้กระทำความผิดในภูมิภาค วิเคราะห์คดีที่เกิดขึ้นจริง : กรณีที่จับกุมสำเร็จและกรณีที่จับกุมไม่ได้

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังการบรรยายจากผู้แทนกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) และผู้แทนองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการจับกุมผู้กระทำความผิดด้วยการแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ของเหยื่อที่ถูกกระทำทารุณกรรมที่เป็นเด็กในภูมิภาค ปัจจุบันต้องการพัฒนาฐานข้อมูลที่เรียกว่า “Victims and Offenders’ ID” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง DSI และ INTERPOL ในการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลทั้งที่เป็นรูปภาพและรายงาน เพื่อให้การสืบหาผู้กระทำความผิดเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น

### การประชุมช่วงที่ ๖: การยุติการละเว้นการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก : มุมมองจากฝ่ายตุลาการ

มุมมองจากฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับการยุติการละเว้นการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก บรรยายโดยนายวันชัย รุจนวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุดและนายโฮเซ เอสโคบีโด ผู้พิพากษาจากประเทศฟิลิปปินส์ สรุปสาระสำคัญ ได้แก่

๑. สิ่งที่ดีที่สุดที่แต่ละประเทศจะทำได้ คือ การใช้อำนาจกฎหมายภายในประเทศให้เป็นประโยชน์ ควรปฏิเสธผู้ที่มีประวัติกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำทารุณกรรมทางเพศเกี่ยวกับเด็ก เพื่อไม่ให้ประเทศของตนเป็นแหล่งกบดานหรือที่พักพิงของผู้กระทำความผิด
๒. สิ่งที่ต้องการให้ผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายในอาเซียนร่วมมือกัน คือ ต้องการให้ออกกฎหมายที่ห้ามผู้กระทำความผิดเข้า-ออกประเทศ เมื่อมีกฎหมายในลักษณะนี้จะลดปัญหาเรื่องการหนีประกัน เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีกรณีผู้กระทำความผิดและได้รับการประกันตัวหนีประกันเป็นจำนวนมาก และหากเป็นไปได้ต้องการให้ยุติการประกันตัวผู้กระทำความผิดทางเพศเกี่ยวกับเด็ก



พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพันตำรวจเอก สุนทร อรุณนารา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ-  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อสารมวลชนถ่ายภาพร่วมกับนายวันชัย รุจนวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด

**การประชุมครั้งที่ ๗: บทบาทของ NGOs และองค์กรระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวก/ประสานความร่วมมือให้กับทุกภาคส่วนในเรื่อง การป้องกันเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว**

นางกาเบรียลลา คุณส์ ผู้แทนจากองค์การเพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อบริการเด็กและการค้าเด็ก เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ กล่าวถึงองค์กรว่ามีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อให้การสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในการนำเสนอเรื่อง การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในกิจกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความร่วมมือให้เข้มแข็ง โดยใช้การเปรียบเทียบตาราง Checklist ของแต่ละประเทศ

**การประชุมครั้งที่ ๘: การอภิปรายแบบแบ่งกลุ่มย่อย แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายในประเทศ ความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค**

นางดอริน แวน เดอ เคอ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎหมาย ผู้แทนจากองค์การเพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก สื่อบริการเด็กและการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (ECPAT International) ได้นำเสนอแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความร่วมมือให้กับทุกภาคส่วน ผ่านความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค รวมทั้งระบุข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางที่จะกระทำร่วมกันในอนาคต

**การประชุมครั้งที่ ๙: ข้อเสนอที่นำไปสู่การดำเนินการ**

ในช่วงบ่าย นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมพิจารณาร่างแนวทางการความร่วมมือว่าด้วย การสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว (Resolution on Strengthening Legal Framework to Protect Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism) โดยในร่างดังกล่าวอ้างอิงถึงความริเริ่มในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตั้งแต่การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นำมาสู่การจัดทำเช็คลิสต์ทางกฎหมายเฉพาะเรื่องการทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กและหาแนวทางในการปรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวในกฎหมายร่วมกันในกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียน



บรรยากาศในห้องประชุมขณะร่วมพิจารณาร่างแนวทางการร่วมมือว่าด้วย การสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมาย  
เพื่อคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการสนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาค ทั้งในภาครัฐและภาคประชาสังคม  
ในการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อยุติการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กทั้งในระดับชาติและในระดับ  
นานาชาติ โดยแต่ละประเทศจะนำร่างแนวทางการร่วมมือดังกล่าวกลับไปพิจารณาและนำเข้าสู่ที่ประชุมในโอกาส  
ต่อไป